

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Office of the Council of State



มุ่งมั่น สร้างสรรค์
กฎหมายไทยให้มีความภาพ

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายงานความสำคัญและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

๑. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง
๒. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่นายกรัฐมนตรียอมหมาย มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ และสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
๓. เพิ่มวิธีการแจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวให้คนต่างด้าวทราบโดยทางไปรษณีย์ตอบรับได้

๔. ปรับปรุงอัตราโทษให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้ ๔.๑ การนำหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร กระทำการใด ๆ อันเป็นการอุปการะ ช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๒ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๔๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๔.๒ การให้คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ชอนเร้น หรือช่วยเหลือใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่หากเป็นการกระทำเพื่อช่วยบิดา มารดา บุตร สามีหรือภริยาของผู้กระทำ ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ ๔.๓ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งการผ่านเข้า - ออก ตามช่องทางที่กำหนด การละเว้นไม่แจ้งข้อมูลต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๒ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จนถึงโทษจำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี และปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แล้วแต่ฐานความผิด ๔.๔ คนต่างด้าวที่หลบหนีในระหว่างส่งตัว หรือระหว่างที่ถูกกักตัว หรือควบคุมตามอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ๔.๕ คนต่างด้าวลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ๔.๖ คนต่างด้าวเปลี่ยนที่อยู่นอกเหนือจากที่แจ้งไว้โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่กำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ ๔๐๐ บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง ๔.๗ ผู้ใดให้ที่พักพิงคนต่างด้าวโดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการโรงแรม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๔,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท ๔.๘ คนต่างด้าวที่ออกจากราชาอาณาจักรแต่ไม่คืนใบสำคัญถิ่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ๔.๙ คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ๔.๑๐ คนต่างด้าวที่หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม ขัดขืน หรือไม่ยอมรับทราบคำสั่งของผู้มีอำนาจสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หากเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งให้กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี และปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท

โดยประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับคือ ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ได้แก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ กรณีที่คนต่างด้าวไม่พอใจกับคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ให้กลับออกไปนอกราชอาณาจักร การเพิกถอนการอนุญาตให้คนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และวิธีการแจ้งคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้งได้ปรับปรุงอัตราโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการคนต่างด้าวและการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยแก่ประชาชนภายในประเทศและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากต่างประเทศ.